

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://acc.mfa.go.th/th/content/การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-๒๕๖๖?page=๕f๘๙๖๕๒๖๗๔๔๐๙๘๒๗๙๕๖๖eee๑๒&menu=๕f๘๙๖๕๘๙๔๒๒๑๔๖๒d๖๙๑๖๗๒f๒

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การใช้ดุลพินิจ/อำนาจพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. จัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการต่อผู้บริหาร	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการมีความโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างร่วมตรวจสอบ และติดตามการพิจารณาผล ๓. ในการพิจารณาผลผู้ประกอบการ มีการกำหนดขั้นตอนการพิจารณาอย่างชัดเจน และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือก ๑ บริษัท ๔. การเปิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่ยื่นเสนอราคามีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์

		๒. จัดทำผลการพิจารณาและความเห็นต่อผู้บริหาร	การรายงานผลพิจารณาเสนอต่อผู้บริหาร มีการรายงานรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ และผลการพิจารณาอย่างชัดเจน
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การขยายระยะเวลาเสนอราคาเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่มีความใกล้ชิด	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่คุณสมบัติและเงื่อนไขในระบบเครือข่ายสารสนเทศ	การประกาศคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด มีความชัดเจน โดยการเผยแพร่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ซึ่งในการประกาศครั้งนี้มีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา ๔ บริษัท ทางสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนำข้อมูลผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคามาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลแล้ว ปรากฏว่า ทั้ง ๔ บริษัท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือประกาศเชิญชวน และรายละเอียดพัสดุที่จะเช่า และมี ๑ บริษัท ที่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเห็นว่า ทางบริษัทได้เสนอราคาต่ำสุด และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่สามารถจัดเช่าได้